



คำสั่งจังหวัดชัยนาท  
ที่ ๐๖๘๗/๒๕๖๗

เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(เฉพาะราย)

ตามที่จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ได้แต่งตั้งให้นางสาวอริสา เกร่งใจ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ จำนวน ๒ ราย นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๕๔๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง ย้ายข้าราชการ รายนางสาวอริสา เกร่งใจ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๖๓๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ รายนางสาวกัญจน์อมล เกลือมีผล ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสำนักงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(เฉพาะราย) ดังนี้

๑. จากเดิมนางสาวอริสา เกร่งใจ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสำนักงานฯ รายนางสาวชลธิชา วงษ์เทศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชัยนาท เป็นนางสาวกัญจน์อมล เกลือมีผล ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรรมการตรวจรับพัสดุ

๒. จากเดิมนางสาวอริสา เกร่งใจ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในสำนักงานฯ รายนายเอื้อกานต์ โฉมยงค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมสินค้า BCG และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ (Thailand Local BCG Plus) เป็นนางสาวกัญจน์อมล เกลือมีผล ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการตรวจรับพัสดุ

ส่วนนอกนั้น ให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ โดยให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประมวล นิลนาค)

พาณิชย์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท